

Vårdval Halland

Vårdval Halland

เปิดโอกาสให้ท่านสามารถเลือกศูนย์การแพทย์ที่ท่านต้องการใช้บริการด้านสุขภาพได้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกคลินิกให้บริการผู้ป่วยนอกเฉพาะทางได้ด้วยเช่นกัน ศูนย์การแพทย์และคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะทางทั้งหมดภายใต้ Vårdval Halland ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย Region Halland

เลือกศูนย์การแพทย์ของท่าน

ที่ Halland

ท่านสามารถเลือกศูนย์การแพทย์ที่ต้องการรับบริการทางการแพทย์หากท่านต้องการ ท่านสามารถเลือกศูนย์การแพทย์เอกชนหรือที่อยู่ภายใต้ Region Halland ศูนย์การแพทย์ดังกล่าวมีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพแก่ท่านในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอรับบริการจากโรงพยาบาล หน่วยงานดังกล่าวยังมีหน้าที่แนะนำผู้เชี่ยวชาญหรือจิตแพทย์ที่เหมาะสมตามความต้องการด้านการแพทย์ของท่าน

หน่วยงานให้บริการที่ท่านเลือกจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างท่านและศูนย์การแพทย์ของท่าน ศูนย์การแพทย์ที่ท่านเลือกจะเป็นสถานบริการพยาบาลหลักของท่าน ท่านสามารถเปลี่ยนศูนย์การแพทย์ได้ตลอดเวลา

สมาชิกในครอบครัวท่านอื่น ๆ สามารถเลือกศูนย์พยาบาลที่ต่างจากที่ท่านเลือกได้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์จะเป็นผู้เลือกศูนย์การแพทย์ให้แก่ผู้เยาว์และเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี

การเลือกศูนย์การแพทย์

- กรอกแบบฟอร์มสถานบริการที่ต้องการ จากนั้นส่งให้แก่ศูนย์การแพทย์ที่ต้องการเข้าสังกัด ศูนย์การแพทย์จะติดต่อกลับไปหาท่านภายในระยะเวลา 14 วันเพื่อแจ้งให้ท่านทราบในกรณีที่สามารถรับท่านเป็นผู้ป่วยประจำสถานพยาบาลได้

ก่อนตัดสินใจ

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของศูนย์การแพทย์ต่าง ๆ และบริการที่ให้ เช่น

ท่านต้องการลงทะเบียนกับศูนย์การแพทย์ที่อยู่ใกล้บ้านหรือใกล้กับที่ทำงานของท่าน เวลาทำการของศูนย์การแพทย์นั้น ๆ ความเชี่ยวชาญของสถานพยาบาลนั้น ๆ เป็นต้น

เลือกคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง

ที่ Halland

ท่านสามารถเลือกบริการเฉพาะทางเพื่อวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับผิวหนังหรือการให้คำปรึกษาทางจิตเวช ซึ่งจะมีการนำเสนอทางเลือกที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป

ท่านสามารถติดต่อคลินิกเฉพาะทางหลังจากมีการยืนยันแล้วว่าท่านต้องการบริการเฉพาะทาง โดยส่วนใหญ่แพทย์ในศูนย์การแพทย์ของท่านจะเป็นผู้ให้การรับรองในส่วนนี้และส่งตัวท่านต่อไปยังคลินิกเฉพาะทาง นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อคลินิกเฉพาะทางด้วยตัวเองหรือเขียนหนังสือขอส่งตัวด้วยตัวเอง

ท่านสามารถเลือกคลินิกเฉพาะทางเอกชนหรือของ Region Halland โดยจะเสียค่าธรรมเนียมเท่า ๆ กันทั้งคลินิกเอกชนและของรัฐ

การให้บริการเฉพาะทางสำหรับการวินิจฉัยโรคต่อไปนี้มีครอบคลุมอยู่ในระบบบริการของ Vårdval ในเรื่องดังต่อไปนี้

การดูแลเกี่ยวกับผิวหนัง เช่น โรคเรื้อนกว้าง โรคสะเก็ดเงิน
ปัญหาร่องรอยบนผิวหนังที่ติดตัวมาแต่กำเนิด
การให้คำปรึกษาด้านจิตเวชกับผู้ใหญ่ เช่น การรักษาโรคซึมเศร้า
โรคอารมณ์สองขั้วและความผิดปกติของระบบประสาท ADHD และ ADD

การเลือกคลินิกเฉพาะทาง

- ท่านสามารถเลือกคลินิกในกรณีที่ท่านมีความจำเป็นต้องใช้บริการ ท่านสามารถรับการส่งตัวโดยแพทย์ที่ศูนย์การแพทย์หรือติดต่อคลินิกเฉพาะทางภายใต้ Vårdval Halland ด้วยตัวเอง
- การตัดสินใจของท่านจะมีผลตลอดระยะเวลาเจ็บป่วยหรือการรักษาที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถเลือกคลินิกใหม่ได้หากต้องการ
- คลินิกที่เลือกจะคิดค่าธรรมเนียมเท่ากันไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของ Region Halland

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกที่สามารถเลือกได้จาก www.1177.se/vardval

